

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ประจำเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๓

โรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต

นโยบายเร่งด่วน/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>นโยบายที่ ๔. นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ๔.๑.๗ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาการให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์สูงสุดการลด ต้นทุนดำเนินการ บริหารความเสี่ยงการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมภิบาล และมีระบบ การกำกับดูแลที่ดี รวมทั้ง การฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มี ปัญหาฐานะการเงิน และ การเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>โครงการแปลงสภาพ โรงงานไฟฟ้เป็น นิติบุคคล</p>	<p>คณะทำงาน แปลงสภาพ โรงงานไฟฟ้เป็น นิติบุคคล</p>	<p>๑. ม.ธรรมศาสตร์ เสนอ ขอบเขตงาน ๒. โรงงานไฟฟ้ทำหนังสือขออนุมัติ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ โครงการดำเนินการตามแผนการ แปลงสภาพโรงงานไฟฟ้เป็นนิติ บุคคลโดยวิธีข้อตกลง ๓. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาโครงการการ ดำเนินการตามแผนแปลงสภาพ โรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล โดยวิธี ข้อตกลง ๔. ทำหนังสือถึงกรมสรพสามิต มีคนนอกเป็นกรรมการ 1 คน ๕. นัดประชุม ๖. รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ ปรึกษาจัดทำโครงการการ ดำเนินการตามแผนแปลงสภาพ โรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล</p>	<p>เริ่มดำเนินการก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๕๒ วันที่ทำสัญญา วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๒ มีระยะเวลา การดำเนินการภายใน ๙๐ วันนับจาก วันลงนามในสัญญาจ้าง</p>	<p>ที่ปรึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ได้ส่งรายงาน การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพ เป็นนิติบุคคลฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒</p> <p>- จัดส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การแปลงสภาพโรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล ให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้นัดหารือ เรื่องปรับองค์กรเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน จาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงแรงงาน กรมธนารักษ์ โรงงานยาสูบ องค์การสุรา และโรงงานไฟฟ้ เข้าร่วมหารือ ในประเด็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นโยบายของกระทรวงการคลัง ๒. ความคืบหน้าในการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ ๓. ทุนในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 	<p>โรงงานไฟฟ้ได้เบิก จ่ายเงินค่าจ้าง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว</p>

นโยบายเร่งด่วน/มติ กรม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เซึ่ง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
			<p>๗. ถ้าในที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ ม.ธรรมศาสตร์ เสนอโครงการมาใหม่</p> <p>๘. ส่วนพัสดุทำหนังสืออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการการดำเนินการตามแผนฯ โดยวิธี ข้อตกลง</p> <p>๙. แจ้งสถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษาแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ให้ ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการการดำเนินการตามแผนแปลงสภาพโรงงานไฟ ฟ้า กรม สรรพสามิต เป็นนิติบุคคล</p> <p>๑๐. เช่นสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการการดำเนินการตามแผนแปลงสภาพโรงงานไฟ ฟ้า กรม สรรพสามิต เป็นนิติบุคคล</p>		<p>๔. สิทธิในการประกอบกิจการ</p> <p>๕. สิทธิในทรัพย์สิน</p> <p>๖. ภาระหนี้สิน</p> <p>๗. สิทธิประโยชน์ของพนักงานและ ลูกจ้าง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ อธิบดีกรม สรรพสามิต ประธานกรรมการองค์การสุรา ประธานกรรมการโรงงานไฟ ฟ้า ผู้แทนจากสำนัก มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และ ผู้อำนวยการโรงงานไฟ ฟ้า เข้าร่วมหารือในความ คืบหน้า ก่อนดำเนินการยกฐานะโรงงานไฟ ฟ้า เป็นนิติบุคคล</p>	

นโยบายเร่งด่วน/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	<p>โครงการสรรหาและ ร่วมทุนกับพันธมิตร เอกชน</p> <p>โครงการพัฒนา สมรรถนะพนักงาน โรงงานไฟและโครงการ เสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรที่พึง ประสงค์สำหรับ พนักงานโรงงานไฟ</p>	<p>คณะทำงาน แผลงสภาพ โรงงานไฟ เป็นนิติบุคคล</p> <p>คณะทำงาน ติดตามการ ปฏิบัติงานตาม โครงการพัฒนา ระบบสมรรถนะ (Competency) และโครง การเสริมสร้าง ค่านิยมและ วัฒนธรรม องค์กรที่พึง ประสงค์สำหรับ พนักงาน โรงงานไฟ</p>	<p>โรงงานไฟจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือ สถาบันการศึกษาจัดทำระบบ สมรรถนะและพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน -จัดทำขอบเขตของโครงการ (TOR)และขออนุมัติดำเนินโครงการ -ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ ปรึกษา - ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง จัดทำระบบสมรรถนะ - ตรวจรับผลผลิตตามสัญญาจ้าง</p>	<p>จู่ๆ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะ (Competency)และการจัดทำ หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาการ เรียนรู้ของพนักงานโรงงานไฟ</p>	<p>- จะดำเนินการได้เมื่อปรับโรงงานไฟมีฐานะ เป็นนิติบุคคล</p> <p>- โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานโรงงาน ไฟ มีการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๑) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการบริหารงาน ฝึกอบรมในองค์กร</p> <p>(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า งาน</p> <p>(๔) การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ</p> <p>(๕) การสร้างความมุ่งมั่นในการทำงาน</p> <p>(๖) เสริมสร้างภาวะผู้นำ</p> <p>(๗) คิดอย่างเป็นระบบ</p> <p>- โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานโรงงานไฟ มีการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่านิยม CARDS</p>	<p>งวดที่ ๑ จ่ายเงินให้กับ ที่ปรึกษา เรียบร้อย แล้วและหักเงินประกัน ผลงานร้อยละ ๕</p> <p>งวดที่ ๒ จ่ายเงินให้กับ ที่ปรึกษา เรียบร้อย แล้วและหักเงินประกัน ผลงานร้อยละ ๕</p> <p>งวดที่ ๓ จ่ายเงินให้กับ ที่ปรึกษา เรียบร้อย แล้วและหักเงินประกัน ผลงานร้อยละ ๕</p>

ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ชื่อ นายฉัตรชัย พันธุนิล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

หน่วยงาน โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๕๓ ต่อ ๓๔ , ๐๘๖-๓๐๕๓๕๕๕

โทรสาร ๐๒-๒๔๓๑๐๓๕

E-mail : o_frang@hotmail.com